

Số: 07/BC - BCD

Nga Sơn, ngày 18 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO
Công tác phòng, chống tội phạm và
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Trong năm 2017, các lực lượng chức năng đã chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm nên số vụ phạm pháp hình sự tiếp tục được kiềm chế so với năm 2016. Công tác xây dựng phong trào, toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh, tạo ra sức lan tỏa trong công tác đảm bảo ANTT tại địa phương. Kết quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017 được đánh giá trên những nội dung chính sau đây:

- Tội phạm hình sự: Do tập trung chỉ đạo đấu tranh trấn áp quyết liệt nên tình hình phạm pháp hình sự tiếp tục được kiềm chế. Tuy nhiên, một số loại tội phạm về trật tự xã hội như: Cố ý gây thương tích; Trộm cắp tài sản; cướp giật tài sản, Đánh bạc... còn xảy ra nhiều tại một số địa bàn. Đáng chú ý là tội phạm giết người tăng 01 vụ so với năm 2016, làm 05 người chết (điển hình là vụ giết người tại xã Nga An làm chết 03 người) gây dư luận xấu trong nhân dân.

- Tội phạm về ma túy: Trên địa bàn vẫn còn những điểm phức tạp về ma túy; trong đó, tình hình mua bán, tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp, nhất là ma túy dạng đá có chiều hướng gia tăng, xuất hiện một số loại ma túy mới: Cô Mỹ, sía sa... Số lượng người nghiện ma túy có xu hướng gia tăng.

- Tội phạm và vi phạm về kinh tế, môi trường: Mặc dù đã tập trung chỉ đạo để triển khai các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn nhưng tình trạng buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, khai thác trái phép khoáng sản, ô nhiễm môi trường nước vẫn còn diễn ra ở một số xã, thị trấn... làm ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, sức khỏe và đời sống nhân dân.

- Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ: Trên địa bàn huyện tiếp tục được duy trì tốt và có chuyển biến rõ rệt, góp phần tích cực trong công tác đảm bảo ANTT, PCTP trên địa bàn huyện.

II. CÔNG TÁC THAM MƯU, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

- BCD 138 huyện (Thường trực là Công an huyện) đã tham mưu cho Huyện ủy có văn bản chỉ đạo các Đảng bộ các xã, thị trấn và các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 05/KL-TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ

chính trị về “Tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới”; Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy.

- Ngay từ đầu năm, BCD 138 đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch PCTP năm 2017; đầu tháng 7/2017 xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án của UBND tỉnh về phòng ngừa tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích; Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện, phòng LĐTB&XH và UBND các xã, thị trấn đã xây dựng và tổ chức ký quy chế phối hợp quản lý người nghiện trên địa bàn huyện Nga Sơn để triển khai thực hiện.

- Phân công các thành viên BCD 138 huyện trực tiếp kiểm tra công tác thực hiện Chỉ thị 48, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, Đề án 1212 tại các địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách, qua đó, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại để tập trung hướng dẫn tháo gỡ, xử lý.

- Lực lượng Công an đã phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên (Đoàn thanh niên, Hội LHPN, Hội CCB, Hội Nông dân) tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch trong phòng, chống ma túy, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông... Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án mô hình “Doanh nhân với an ninh trật tự”, Chỉ thị số 01, 02 của BTV Huyện ủy Nga Sơn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống ma túy, tội phạm về cờ bạc, số đề.

- Thực hiện Kế hoạch PCTP năm 2017, Công an huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 06 chuyên đề trọng tâm của lực lượng về phòng, chống tội phạm theo kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh; mở 02 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và kỷ niệm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 02/9. Tập trung vào các loại tội phạm nổi, như: trộm cắp, gây thương tích, ma túy, cờ bạc, số đề; thường xuyên triển khai các biện pháp để đấu tranh quyết liệt với các ổ nhóm tội phạm, không để xảy ra tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, sử dụng vũ khí nóng gây án.

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

3.1. Công tác phòng, chống tội phạm

3.1.1. Công tác phòng ngừa tội phạm

- BCD 138 huyện đã tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh 3 cấp (Huyện, xã và cấp thôn, xóm) về các nội dung liên quan đến an ninh trật tự; chỉ đạo kẻ vẽ panô, áp phích, tuyên truyền lưu động... gắn với sinh hoạt các tổ chức, đoàn thể, các hoạt động văn hóa để lồng ghép phổ biến các qui định của pháp luật đến các đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân. Trong đó, lực lượng Công

an đã tập hợp tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các các loại tội phạm, kết quả công tác đấu tranh, xử lý các vụ án nổi, gương người tốt, việc tốt, Đề án 1212 của UBND tỉnh... để thông báo cho nhân dân biết, từ đó, nâng cao ý thức tự phòng ngừa, tham gia tích cực, có hiệu quả vào công tác PCTP.

- Tiếp tục duy trì và nhân rộng thành công nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc như: Mô hình “Doanh nhân với an ninh trật tự”, “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”, “Khu dân cư tự phòng, tự quản, tự hòa giải về an ninh trật tự”... Chỉ đạo, tổ chức cho 39 cơ quan, 13 doanh nghiệp, 89 nhà trường, 234 khu dân cư, 1.227 tổ ANXH, 1.511 hộ gia đình đăng ký thi đua và cam kết làm nhiều việc tốt về ANTT; thực hiện Đề án 1212 của UBND tỉnh. Huy động lực lượng tăng cường xuống cơ sở để thực hiện đợt cao điểm xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT theo Đề án 375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh và Thông tư 23 của Bộ Công an.

- Trong năm, Công an huyện phối hợp với Ngân hàng chính sách, Ủy ban MTTQ huyện, Hiệp hội doanh nhân Nga Sơn, tổ chức gặp mặt, động viên, tặng quà cho các đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương theo nội dung của Đề án “Doanh nhân với an ninh trật tự”. Qua đó, tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; định hướng, tư vấn việc làm cho các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng.

- Công tác tuần tra vũ trang; tuần tra nghiệp vụ; tuần tra nhân dân; mật phục, câu nhử đối tượng trộm cắp tài sản đã được tiến hành thường xuyên, kịp thời trấn áp các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương. Thông qua công tác này, Công an huyện Phát hiện, bắt giữ 01 vụ/02 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản; 02 vụ/07 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

3.1.2. Công tác điều tra, xử lý tội phạm

- Các cơ quan tư pháp đã thực hiện đúng quy trình, quy định trong công tác bắt, tha, giam, giữ, điều tra, xử lý tội phạm, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm và các hành vi, vi phạm pháp luật; không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; không để bị can, bị cáo, người bị tạm giam, tạm giữ trốn, chết ở nơi giam, giữ, trụ sở làm việc. Tập trung lực lượng thực hiện có hiệu quả 02 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm nổi, như: Trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, cờ bạc, số đề, tội phạm về ma túy, cướp giật tài sản... Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm, không để xảy ra tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án, hình thành các đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy, tội phạm can dự vào lĩnh vực kinh tế; tiếp tục khảo sát, lập kế hoạch gọi hỏi răn đe đối tượng hình sự đang có biểu hiện hoạt động hiện hành, đồng thời đấu tranh quyết liệt với các ổ, nhóm tội phạm đang có biểu hiện hoạt động trên địa bàn.

- Trong năm 2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tiến hành kiểm tra, xác minh 72 tin báo, tố giác về tội phạm (65 tin báo mới và 07 tin báo năm 2016

chuyên sang), đã giải quyết 67 tin, kết luận 65 tin, chuyên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh 02 tin, hiện đang giải quyết 05 tin, tỷ lệ giải quyết tin báo đạt 93.1%; Khởi tố 33 vụ/55 bị can, cụ thể là: Trộm cắp tài sản 11 vụ/12 bị can chiếm 33.3% tổng số vụ; tội phạm về ma túy 06 vụ/06 bị can (chiếm 18,2%); Cố ý gây thương tích 05 vụ/06 bị can (chiếm 15.2%); đánh bạc 03 vụ/20 bị can (chiếm 9.1%); cướp giật tài sản 03 vụ/03 bị can (chiếm 9.1%).

- Tổng số vụ án/bị can thụ lý điều tra năm 2017 là 50 vụ/91 bị can trong đó: Năm 2016 chuyển sang 13 vụ/12 bị can; khởi tố mới 33 vụ/55 bị can; tiếp nhận điều tra 02 vụ/21 bị can; phục hồi điều tra 03 vụ/04 bị can. Kết quả xử lý: Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 32 vụ/66 bị can; tạm đình chỉ điều tra 07 vụ/06 bị can; đình chỉ điều tra 01 vụ/02 bị can; hiện đang điều tra 10 vụ/13 bị can. Tỷ lệ giải quyết án đạt 80%; khám phá án chưa rõ thủ phạm đạt 55%.

- Thực hiện Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, Công an huyện đã phát hiện, xử phạt hành chính 40 vụ/92 đối tượng, phạt tiền 155.35 triệu đồng.

- Bắt, vận động đầu thú 04 đối tượng có quyết định truy nã (hiện còn 03 đối tượng có QĐTN). Lập mới 29 hồ sơ giáo dục tại xã, thị trấn đối với người nghiện ma túy; đưa 15 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại trung tâm.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phòng, chống tội phạm giết người, tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020 (Đề án 1212) và Kế hoạch số 143 của Chủ tịch UBND tỉnh về phát động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn. Việc triển khai thực hiện đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện xuống đến cơ sở và sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân.

Công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, bắt, tha, giam, giữ, điều tra, xử lý các vụ án đều chấp hành đúng quy trình, quy định của pháp luật; không để xảy ra vi phạm và tình trạng oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

3.2. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

- Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của BCĐ 138 huyện, BCĐ ANTT các xã, thị trấn, các tổ ANTT, tổ ANXH theo Đề án 375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh. Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Thông tư số 23 của Bộ Công an về xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT. Chỉ đạo duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nổi bật là:

+ Chỉ đạo BCĐ ANTT 27 xã, thị trấn; 234 khu dân cư; 39 cơ quan; 13 doanh nghiệp; 89 trường học đăng ký thực hiện đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; kết quả: 22/27 xã và trên 75% khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT. Thường xuyên tổ chức tuần tra nhân dân đảm bảo ANTT tại địa bàn dân cư, phát

hiện, bắt giữ 03 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, giải tán trên 100 đám đông tụ tập có khả năng gây mất ANTT.

+ Chỉ đạo UBND xã Nga Điền phối hợp tổ chức tổng kết Cụm an toàn về ANTT 03 xã giáp danh: Yên Lâm - Yên Mô - Ninh Bình, Lai Thành - Kim Sơn - Ninh Bình và Nga Điền - Nga Sơn; sơ kết 03 năm thực hiện mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa; nhân rộng mô hình tại xứ Mông Ân.

+ Chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức tốt diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” và lấy phiếu đánh giá sự “hài lòng” của nhân dân đối với lực lượng Công an Nga Sơn. Những phản ánh, kiến nghị của nhân dân thông qua diễn đàn đã được Công an huyện, Công an các xã, thị trấn tiếp thu, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

- Tổ chức tổng kết 06 năm thực hiện chủ trương xác định, công nhận và chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. Hiện nay, trên địa bàn huyện chỉ còn 01 xã trọng điểm, phức tạp về ANTT là xã Nga Bạch.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

4.1. Ưu điểm

Ban chỉ đạo 138 huyện đã triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm và thường xuyên theo Kế hoạch đã đề ra. Do vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong năm 2017 trên địa bàn huyện được đảm bảo ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực; phạm pháp hình sự được kìm chế; tỷ lệ điều tra khám phá án tăng; không xảy ra vi phạm pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm; góp phần quan trọng trong việc đảm bảo ANTT, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

4.2. Những khó khăn, hạn chế còn tồn tại

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Nhà nước cũng như việc nắm bắt phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm ở cấp cơ sở còn hạn chế. Công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; quản lý, cảm hóa, giáo dục người vi phạm tại gia đình và cộng đồng dân cư tại một số xã hiệu quả chưa cao.

- Công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự có thời điểm chưa được quan tâm đúng mức. Tình trạng vũ khí thô sơ trôi nổi trên địa bàn vẫn còn, trong đó, đáng chú ý là các loại hung khí tự chế như: súng cò, kiếm, mã tấu, tít sắt... dễ bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi Cố ý gây thương tích.

- Một số loại tội phạm như: Trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, đánh bạc (dưới dạng chơi lô, đề) và số người nghiện ma túy có xu hướng gia tăng;

Hoạt động tín dụng bất hợp pháp, tội phạm về kinh tế, tham nhũng và các vi phạm pháp luật về môi trường, gian lận thương mại vẫn tiềm ẩn phức tạp, chưa có giải pháp đấu tranh, ngăn chặn triệt để. Trong năm, đã xảy ra một số vụ án giết người gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến TTATXH và du luận nhân dân.

- Một số mô hình tự quản về ANTT tại cơ sở, nhất là một số tổ ANTT, tổ ANXH hoạt động chưa thường xuyên, chất lượng hiệu quả chưa cao.

4.3. Nguyên nhân của những hạn chế còn tồn tại

- Do các nguyên nhân xã hội như: Ảnh hưởng của mặt trái kinh tế thị trường, một bộ phận nhân dân chạy đua theo lợi nhuận; sự xâm nhập của các loại văn hóa phẩm đồi trụy, bạo lực từ nước ngoài làm suy thoái phẩm chất đạo đức; những mâu thuẫn bột phát trong nhân dân, đặc biệt là trong lứa tuổi thanh thiếu niên dẫn đến các hành vi phạm tội, tập trung chủ yếu ở hành vi cố ý gây thương tích, tệt nạn ma túy; người địa phương đi lao động làm ăn xa bị nghiện ma túy quay về nơi cư trú dẫn đến số lượng người nghiện trên địa bàn gia tăng, gây phức tạp tình hình ANTT.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số Cấp ủy, chính quyền cơ sở trong công tác PCTP và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ chưa tiến hành thường xuyên và thiếu quyết liệt; một số ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội chưa quan tâm đúng mức đến công tác phòng, chống tội phạm; vẫn còn tình trạng hình thức trong triển khai, quán triệt nên hiệu quả thực tế có mức độ. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa được duy trì thường xuyên. Bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân còn coi công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ của Công an, nên chưa tích cực tham gia vào công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm..

- Hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động, tìm cách đối phó với cơ quan chức năng. Trong khi đó, các quy định của pháp luật ngày càng chặt chẽ, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích của người phạm tội; chế tài xử lý một số loại tội phạm còn chưa nghiêm, nhất là tội phạm cố ý gây thương tích; công tác đưa đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện tập trung. Dẫn đến lực lượng trực tiếp đấu tranh với các loại tội phạm có phần thiếu quyết liệt nên chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh, PCTP có phần còn hạn chế.

- Chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp là công tác PCTP chưa đồng đều, cá biệt có một số cán bộ năng lực còn hạn chế, trình độ chuyên môn, pháp luật, ý thức trách nhiệm và tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm chưa cao.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018

1. Dự báo tình hình

Tình hình ANTT trong năm 2018 sẽ tiếp tục có diễn biến theo hướng phức tạp, tội phạm có xu hướng gia tăng với tính chất, mức độ nghiêm trọng hơn. xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn và loại tội phạm mới... Tác động của mặt trái cơ chế thị trường, phát sinh nhiều tiêu cực, ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống, gia

tăng tính chất bạo lực trong xã hội; những khó khăn trong đời sống kinh tế, thiếu việc làm, người nghiện ma túy gia tăng là nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh vi phạm pháp luật và tội phạm.

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

- Tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kết luận 05, Chỉ thị số 48, Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị và Chiến lược quốc gia PCTP; huy động sự vào cuộc, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm. Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, phát huy vai trò lãnh đạo của Cấp ủy, chính quyền cơ sở trong công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung và phòng, chống tội phạm nói riêng. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các Bộ luật liên quan đến công tác PCTP có hiệu lực từ 01/01/2018.

- Triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo tốt ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, các ngày lễ lớn trong năm 2018, đặc biệt là trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết có hiệu quả những nội cộm về ANTT; không để xảy ra đình công, lãn công, khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp, hình thành điểm nóng.

- Đẩy mạnh công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, trọng tâm là thực hiện thực hiện Chỉ thị 10, Đề án 375 của UBND tỉnh, Chỉ thị 09-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh hóa về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTT; xây dựng khu dân cư tự phòng, tự quản, tự hoà giải về ANTT”; Thông tư 23 của Bộ Công an về xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về ANTT. Tiếp tục nhân rộng mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”. Cùng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã và tổ ANTT, ANXH. Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Doanh nhân với ANTT” để tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phòng, chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích của UBND tỉnh; quy chế phối hợp quản lý người nghiện ma túy trên địa bàn huyện Nga Sơn. Chỉ đạo lực lượng Công an mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung vào các loại tội phạm nổi như: Cờ bạc, trộm cắp, cố ý gây thương tích, tội phạm về ma túy, hoạt động tin dụng bất hợp pháp... Không để hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm can dự vào lĩnh vực kinh tế, gây bức xúc trong nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác, đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật, đủ sức răn đe tội phạm.

- Triển khai đồng bộ các biện pháp để chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, ma túy thành địa bàn không có tội phạm và tệ nạn xã hội hoặc giảm

tội phạm đến mức thấp nhất. Không để phát sinh các địa bàn phức tạp mới và hình thành các tụ điểm phức tạp về ma túy.

- Thương xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng trực tiếp làm công tác PCTP; bố trí phân bổ kinh phí hỗ trợ cho việc đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới./.

Nơi nhận:

- Phòng PV11-Công an tỉnh;
- BCD 138 huyện;
- Lưu VP.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN**



**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Trần Ngọc Quyết**